

ประจำวันที 3-10 กุมภาพันธ์ 2558

พาณิชย์จับมือเกษตรกรฯ ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตร 6 รายการ

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมบูรณาการและวางแผนการแก้ปัญหาลินค้าเกษตร ร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยมีปลัดกระทรวงทั้ง 2 ฝ่าย เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาราคา ลินค้าเกษตรสำคัญ 6 รายการ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน, ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ยางพารา และผลไม้ ทั้งในด้านการผลิต และการตลาด โดยเบื้องต้นคณะทำงานดังกล่าวร่วมหารือ กำหนดแผนการทำงานภายใน 1 เดือนก่อนที่จะประชุมร่วมกันอีกครั้ง โดยครั้งต่อไปจะประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรก ที่ 2 กระทรวงร่วมประชุมเพื่อหารือและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระงือราคา ลินค้าเกษตร 6 ลินค้าสำคัญ โดยให้ไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญห ทางออก ด้านปริมาณ ด้านราคา ด้านการตลาด หรือมาตรการการส่งออกไว้ก่อนล่วงหน้า หรือก่อนที่ปัญหาจะเกิด อีกทั้ง เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ซึ่งอาจมีการนำเข้าลินค้าเกษตรชนิดเดียวกันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากขึ้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดแนวทางก็เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ก็เพียงเป็นการหารือ แนวทาง ในหลักกว้างๆ ยังไม่ลงลึกถึงประเด็นอะไรเป็นพิเศษ หรือจะต้องพิจารณาเร่งด่วน ซึ่งขอเวลาให้คณะทำงานได้หารือแนวทางกันก่อน เพื่อนำมาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป ที่จะมีขึ้น โดยประธานการประชุมก็จะเป็นรัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวง เป็นผู้พิจารณา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมหารือแนวทางพัฒนาและผลิตพันธุ์ข้าวไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 ร.ต.ท. เจริญเหล่า ธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมหารือร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวของจังหวัดพิษณุโลก

นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการวิจัยและผลิตในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าว มีทั้งข้าวนาปีและนาปรัง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้า ทางศูนย์ฯ ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูงและมีเสถียรภาพ ในการให้ผลผลิตต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว คุณภาพการสีดี สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แนะนำว่า การวิจัยพันธุ์ข้าว ต้องถามคนใช้ คนขายก่อน พันธุ์ข้าวต้องนิ่ง ซึ่งปัญหาของประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้น้อยมาก ทำให้เสียโอกาส การลงทุนควบคุมได้ยาก การวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ จะออกมาอย่างไร ทดแทนพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้หรือไม่ ต้องศึกษาปัญหาที่คนขายก่อน ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการถูกต้องแล้ว

นางวรรณกรณ อิศรสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวในส่วนของข้าวลิ้มผิวที่มีประเด็นในเรื่องของชื่อที่ไม่เหมาะสมว่า ชื่อข้าวลิ้มผิว มันคือเอกลักษณ์ของข้าวพันธุ์นี้ ที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการมาก สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ลดการแข็งตัวของเลือด ลดการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยบำรุงตับ ป้องกันโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ลดไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคห่อนสมรรถภาพทางเพศในชายและหญิง เป็นต้น เป็นข้าวของชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับการรับรองพันธุ์ เมื่อปี 2555 ผลผลิตไม่มากมีพื้นที่เพาะปลูก

จำกัด เป็นข้าวเหนียวที่มีสีสวย อร่อย และสามารถแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆ ได้มากมาย เช่น คูกี้ เครื่องดื่มชาข้าวเหนียวลิ้มผิว ซูชิ เป็นต้น ซึ่งจะยังใช้ชื่อข้าวลิ้มผิวต่อไป

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

นบข.เบรคขายข้าวให้เอ็มไพร์ โยนลูกกฤษฎีกาสอบ"ร่างทรง"

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยว่า ในการประชุม นบข. ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้มีการรายงานผลสรุปการยื่นซองประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลแบบยกคลัง ครั้งที่1/2558 ปริมาณ 999,763.61 ตัน ที่ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค.

โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย จากที่ยื่นซอง 100 ราย แต่ในที่ประชุมยังไม่ได้มีการอนุมัติผลการประมูลข้าวแต่กลับมีมติให้ผู้รับผิดชอบทำหนังสือถึง คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้พิจารณาว่าจะสามารถขายข้าวให้กับผู้ประกอบการเอกชนรายหนึ่งได้หรือไม่

สาเหตุที่ นบข.ต้องถามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะ 1) ในจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นประมูล 89 ราย ปรากฏว่าบริษัทเอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประมูล จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการกรณผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ปี 2556) คือ นายสมยศ คุณจักร มีชื่อติดอยู่ในรายชื่อผู้ประกอบการจำนวน 89 ราย ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขยายผลสอบกรณีทุจริตข้าว G to G แต่สุดท้าย ป.ป.ช.มีมติไม่ชี้มูลความผิดนายสมยศ แม้ว่าชื่อของนายสมยศจะถูกถอดออกจากบัญชีผู้ถือหุ้นบริษัท ในวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมาไปแล้วก็ตาม

2) สถานที่ตั้งของบริษัทเอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คือ 48/7-8 (ชั้น 1-4-5) ซ.รัชดาภิเษก 20 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก แม้จะคนละเลขที่ แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัทสยามอินดิโก้ คือ 47/7-8 ชั้น 2 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถ.รัชดาภิเษก แต่มีข้อสงสัยว่า เลขที่ตั้งของบริษัทเอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นเลขที่ตั้งเดียวกับบริษัทเพรซิเดนท อะกรี เทรดคิง ของนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร ที่ถูกฟ้องล้มละลายจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้าวในอดีต

3) จากตรวจสอบหมวดธุรกิจและวัตถุประสงค์ในการตั้งบริษัทแจ้งว่า การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ (77302) กับประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการเรือขนส่งสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่า บริษัทเอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจค้าข้าว และอาจจะไม่สามารถรับมอบข้าว หากชนะการประมูล ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

"ถ้าบริษัทเอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เสนอราคาซื้อข้าวที่ กก.ละ 11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู) หมายความว่าบริษัทจะได้ข้าวจากการประมูลครั้งนี้ไปประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งสูงมาก แต่กรรมการ นบข.มีความเห็นแตกออกเป็น 2 ส่วนคือ พวกแรกเห็นว่า บริษัทนี้เป็นเครือข่ายเดียวกับบริษัทสยามอินดิโก้ ในขณะที่อีกพวกหนึ่งเห็นว่า ปริมาณข้าวที่บริษัทจะได้สูงถึง 400,000 ตัน และราคาเสนอซื้อก็สูงกว่าราคาฟลอร์ที่ตั้งไว้ ควรจะขายไปก่อนเพราะรัฐบาลได้ประโยชน์ สุดท้ายจึงให้ถามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาจะขายข้าวให้กับบริษัทนี้ได้หรือไม่" แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในวงการโรงสีข้าวกล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจนถึงการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลรอบล่าสุด(29 ม.ค.2558) ปรากฏว่าบริษัทสยามอินดิโก้ยังมีการประกอบธุรกิจค้าข้าวตามปกติ โดยบริษัทได้สั่งซื้อข้าวจากโรงสีเพื่อส่งออกและให้เงื่อนไขชำระเงินที่ ดี มีการเรียกค่าใช้จ่ายจากพ่อค้าข้าว (หยง) 1% และยอมจ่ายเงินค่าข้าวให้กับโรงสีภายใน 7 วันซึ่งเร็วกว่าผู้ส่งออกข้าวรายอื่น ๆ จึงมีโรงสีจำนวนมากยินดีที่จะขายข้าวให้กับบริษัทนี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รัฐระบายได้ไม่ถึง 10 ล้านตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมาไทยสามารถกลับมาทวงแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้อีกครั้ง ด้วยปริมาณการส่งออกถึง 10.9 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66 % คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีปัจจัยจากราคาข้าวไทยในปีที่ผ่านมาราคาลดลงใกล้เคียงกับคู่แข่ง ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันได้ประกอบกับตลาดมีความต้องการข้าวจากไทยมากขึ้น

ส่วนปี 2558 นี้ตั้งเป้าจะส่งออกข้าว 10 ล้านตัน เนื่องจากตลาดข้าวไทยกลับมาสู่ภาวะปกติ และราคาสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่นได้ แต่ยอมรับว่าปีนี้การแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยปัจจุบันราคาข้าวไทยในตลาดโลก(ข้าวขาว 5%) เฉลี่ยอยู่ที่ 405-410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนเวียดนามอยู่ที่ 355 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ปากีสถานและอินเดีย อยู่ที่ประมาณ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ผลผลิตข้าวของโลกในปี 2558 จะลดลง 0.3 % แต่ความต้องการในการบริโภคจะเพิ่มขึ้น 0.6 % จากปีก่อน น่าจะทำให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้น และยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้ รองลงมาเป็นอินเดีย และเวียดนาม

"สมาคมคาดการณ์จะมีการส่งออกข้าวขาวในปีนี้ 5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 แสนตัน ข้าวหนึ่ง 2.7 ล้านตัน จากเดิมที่ส่งออกปริมาณ 3.26 ล้านตัน ส่วนข้าวหอมมะลิปีที่ผ่านมาได้มีการส่งออกได้น้อยลง เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิออกมาในช่วงที่มีการรับจำนำทำให้มีราคาสูง ประกอบกับ กัมพูชา และเวียดนามมีผลผลิตออกมาจำนวนมาก และราคาถูกกว่ามาแย่งตลาด ทำให้คาดการณ์ไทยจะส่งออกข้าวหอมมะลิได้ปีนี้ 2 ล้านตัน "

ส่วนปัจจัยลบในระยะสั้นที่จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในปีนี้เป็นคือรัฐบาลมีสต็อกข้าวอยู่ปริมาณมาก ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนขาดความเชื่อมั่นด้านราคา ปัญหาภัยแล้ง คาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังปีนี้อาจลดลง ประมาณ 30 % มาอยู่ที่ 6-7 ล้านตัน ค่าเงินบาทที่ยังผันผวน ส่วนในระยะยาวเช่นราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ประเทศที่ส่งออกน้ำมันที่เป็นลูกค้าข้าวไทยได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงเช่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย แอฟริกา ในจีเรียที่สำคัญประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม กัมพูชา ต่างมุ่งเข้าสู่ตลาดข้าวคุณภาพสูง ขณะที่เมียนมาร์ตั้งเป้าส่งออกข้าวหนึ่งมากขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ตลาดยุโรปตะวันออก เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีนี้มีสมาคมมีแผนงานด้านการตลาดข้าวในต่างประเทศหลายงาน เช่น ในเดือนมีนาคมสมาคมร่วมกับหน่วยงานรัฐ บุกตลาดข้าวหอมมะลิในสิงคโปร์ โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายการส่งออกปริมาณ 1.8 แสนตัน ในเดือนเมษายน บุกตลาดข้าวขาวและข้าวเหนียวที่ญี่ปุ่น ตั้งเป้าส่งออกข้าวในตลาดนี้ที่ 3.5 แสนตันและในเดือนพฤษภาคมไปตลาดข้าวหนึ่งที่แอฟริกาเป้าส่งออกปีนี้ 6 แสนตัน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การตั้งเป้าระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์เดือนละ 1 ล้านตัน อาจจะเป็นไปได้ยาก เพราะตลาดไม่ได้มีความต้องการข้าวมากขนาดนั้น และหากระบายมากจะกระทบต่อราคาข้าวในประเทศได้ จึงคาดว่าน่าจะระบายข้าวในสต็อกปีนี้ได้เพียง 3 ล้านตันไม่ถึง 10 ล้านตันตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ซีตลาดข้าวปี 58 แข่งเดือดจีรัฐดูแลค่าบาท

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ปี 2557 ไทยส่งออกข้าว 10.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 65.9% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็นผู้นำส่งออก โดยคิดเป็นมูลค่า 5,430 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% หรือ 1.74 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.6%

ส่วนปี 2558 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน มูลค่า 4,950 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.61 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการส่งออกข้าวขาวประมาณ 5 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน

สาเหตุที่คาดการณ์ว่าการส่งออกลดลง เป็นเพราะแนวโน้มเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากผลกระทบมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ทำให้ราคาข้าวของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีหากประเมินจากเงินบาทที่อ่อนค่าสูงสุดที่ 33 บาทต่อดอลลาร์กับเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดที่ 32.80 บาทต่อดอลลาร์

จะทำให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยมีราคาเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 25 ดอลลาร์ จากราคาเฉลี่ยที่ตันละ 900 ดอลลาร์ ขณะที่คู่แข่งที่สำคัญคือเวียดนาม ลดค่าเงินลง 2 ครั้ง รวม 2% ทำให้ราคาข้าวลดลงเฉลี่ยตันละ 7-8 ดอลลาร์ ซึ่งรัฐบาลควรเร่งเข้ามาดูแลไม่ให้ค่าเงินผันผวนและแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง

สมาคมยังประเมินว่าปีนี้ราคาข้าวไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ คือ มีแนวโน้มสูงกว่าคู่แข่ง โดยข้าวขาว 100% ราคาเฉลี่ยปัจจุบันตันละ 415-425 ดอลลาร์ ส่วนข้าวเวียดนาม 360-370 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มว่าเวียดนามจะลดราคาอีก เพราะผลผลิต มี.ค.ที่จะออกสู่ตลาดมีปริมาณมาก และเวียดนามก็ประเมินว่าราคาข้าวไทยไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกเพราะไทยมีสต็อกข้าว 18 ล้านตันที่พร้อมจำหน่าย ทำให้แนวโน้มจากนี้จะมีความพยายามแข่งขันด้านราคามากขึ้น

"ถ้าข้าวไทยเฉลี่ยตันละ 400-420 ดอลลาร์ หรือคำนวณเป็นข้าวเปลือก ที่ตันละ 8,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแข่งขันได้ และชาวนาอยู่ได้ ต้องมาหาช่องทางว่าอย่าให้เงินบาทแข็งค่าเกินไป เพื่อไม่ทำให้ราคาขายสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น"

ปัจจัยเหล่านี้สมาคมฯจึงมองว่าปีนี้ น่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตันไม่ถึง 11.3 ล้านตัน อย่างที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA คาดการณ์ไว้ เพราะ USDA น่าจะประเมินการส่งออกข้าวของไทยจากปริมาณสต็อกที่มีอยู่

ส่วนเป้าหมายที่รัฐบาลจะระบายข้าวปีนี้ 10 ล้านตัน มองว่ามีความเป็นไปได้ 6-7 ล้านตัน หากระบายข้าวเสื่อม 2-3 ล้านตันให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เอทานอลหรือทำเหล้า ข้าวดีอีก 2-3 ล้านตัน รัฐบาลก็จะระบายผ่านช่องทางปกติทั้งจีทูจีและประมูล 2-3 ล้านตัน เมื่อรวมกับการค้าปกติของเอกชนก็ไม่เกิน 10 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ กล่าว ว่า ด้านผลผลิตข้าวในประเทศ ที่ปีนี้ประเมินว่า ข้าวนาปรังจะลดลงประมาณ 30% จากปัญหาภัยแล้ง นโยบายลดพื้นที่ปลูกและราคาไม่พอใจ จะทำให้มีผลผลิตเพียง 2 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวในสต็อกรัฐมีช่องทางระบายและแนวโน้มราคายังมีเสถียรภาพ

สำหรับตลาดข้าวที่สำคัญของไทย ได้แก่ แอฟริกาที่มีส่วนแบ่งตลาด 63% และมีการส่งออกเพิ่มขึ้น 20% ตลาดเอเชีย ส่วนแบ่งตลาด 22% ส่งออกเพิ่มขึ้น 29% ตลาดสำคัญ คือ จีนปีนี้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 10.3% ปริมาณรวม 4.3 ล้านตัน ส่วนฟิลิปปินส์ ปริมาณ 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป้าส่งออกข้าวปีนี้ที่กำหนด 10 ล้านตัน เพราะไทยจะสูญเสียตลาดข้าวให้กับประเทศคู่แข่งในส่วนของข้าวขาวและข้าวหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวประเทศคู่แข่งต่ำกว่าไทยมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายระบายข้าวสต็อกในปีนี้ 10 ล้านตัน แต่เชื่อว่าจะสามารถระบายได้จริงไม่เกิน 3 ล้านตัน ซึ่งไม่รวมการขายแบบจีทูจี เพราะหากระบายมากจะกระทบกับราคาภายในประเทศ ล่าสุดการส่งออกข้าวเดือนม.ค.ทำได้ 7-7.5 แสนตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ช่วงปลายปี 2557 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าปี 2558 ไทยจะส่งออกข้าวไทย 11 ล้านตัน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้า 10-11 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขึ้นแท่นเบอร์ 1 "เอเชียไกลเดินไรซ์" แชมป์ส่งออกข้าวไทยปี'57

จากการแถลงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 ที่มีปริมาณ 10.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 65.9% จากปี 2556 หรือมีมูลค่า 5,439 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 23% จากปี 2556 ถือเป็นยอดสูงสุดในรอบหลาย ๆ ปี ส่งผลให้ธุรกิจส่งออกข้าวกลับมาคึกคักอีกครั้ง

นายสมบัติ เฉลิวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเดิน ไรซ์ จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปี 2557 บริษัทส่งออกข้าวได้ปริมาณ 2.05 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนเป้าหมายปีนี้ตั้งเป้าหมายรักษาการส่งออกไม่ให้ต่ำกว่าปริมาณ 1.5-1.7 ล้านตัน หรือประมาณ 10% ของการส่งออกข้าวทั้งประเทศ ที่คาดการณ์จะมีปริมาณ 10.5-11 ล้านตัน ใกล้เคียงกับยอดส่งออกในปี 2557

"บริษัทเน้นรักษามาร์เก็ตแชนร์การส่งออกให้ได้ 10% ประมาณ 1.5-1.7 ล้านตันของภาพรวมทั้งประเทศ จากการที่รัฐบาลระบายข้าวเก่าในสต็อกออกมาปริมาณมาก ข้าวชนิดนี้เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในตลาดแอฟริกา

ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก มีสัดส่วนประมาณ 50% ของประเทศ นอกจากนี้คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อในกลุ่มเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ ประมาณ 1.7-1.8 ล้านตัน"

อย่างไรก็ตาม ในด้านราคาข้าวปีนี้นี้ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เพราะมีปริมาณข้าวจำนวนมาก ส่งผลให้ประเทศคู่แข่งหลายประเทศทยอยปรับลดราคาลง โดยล่าสุด ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวปากีสถานตันละ 367 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าราคาข้าวไทยที่อยู่ระดับ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งประเด็นนี้ยังน่าห่วง หากระดับราคาลดลงอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อที่รับไว้ก่อนหน้านี้

"ปัญหาที่น่าห่วงสำหรับการส่งออกข้าวไทยปีนี้ เป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก ขณะนี้กำลังเกิดปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ส่งออกต้องประกันความเสี่ยงให้ดีไม่อย่างนั้นจะส่งผลกระทบต่อมาก ส่วนปัญหาเรื่องระวางเรือ และแรงงานขาด ขณะนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้ว"

นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปี 2557 บริษัทส่งออกได้ปริมาณ 3 แสนตัน ถือเป็นปีแรกที่บริษัทหันกลับมาทำธุรกิจส่งออกข้าวอีกครั้ง นับจากปี 2554 ที่มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด และระบายข้าวโดยใช้วิธีระบายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล จนผู้ส่งออกที่ทำธุรกิจปกติไม่สามารถหาซื้อข้าวได้ ทำให้ธุรกิจส่งออกข้าวที่ผ่านมาซบเซาลง แต่ขณะนี้บริษัทสามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่ กำลังการผลิตสูงสุดวันละ 5,000 ตัน

ส่วนปี 2558 บริษัทคาดว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 300,000-400,000 ตัน เพราะตลาดส่งออกหลายตลาดมีแนวโน้มดีขึ้น อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และแอฟริกา ซึ่งทางบริษัทพยายามดึงผู้ซื้อกลุ่มนี้กลับมาซื้อข้าวไทยให้ได้ ประกอบกับรัฐบาลมีการระบายข้าวในสต็อกออกมาปริมาณมาก โดยมีเป้าหมายระบายถึง 10 ล้านตัน

"ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะขายได้จริงเพียง 3-4 ล้านตันจากปริมาณเป้าหมายการระบายในปี 10 ล้านตัน เพราะมีข้าวนาปรังรอบใหม่ที่จะออกในเดือนมีนาคมนี้ถ้าอีก 1 เดือนปล่อยอีก ตลาดจะกร่อยหรือไม่ แต่ภาพรวมปีนี้หากระบายข้าวเก่าออกมา ในราคาก็โลกรัมละประมาณ 9-10บาทจะยังทำให้การส่งออกไปได้ 10 ล้านตันหรืออาจจะสูงสุดถึง 12 ล้านตันก็ได้"

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2558 คาดว่าจะได้ประมาณ 10 ล้านตัน การซื้อขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลปีนี้จะป็นปีทอง เพราะผลผลิตข้าวทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศไทยลดน้อยลง แต่ความต้องการข้าวในตลาดยังมีมาก

อีกทั้งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับประเทศจีนตามที่ได้บันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว 2 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตลาดที่กรมการค้าฯให้ความสนใจ อยู่ระหว่างการศึกษาระดับต้นๆ เช่น อิหร่าน อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสิงคโปร์ โดยเร็ว ๆ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเดินทางไปขายข้าว

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

'พกามะลิเขมร'บุกยึดตลาดข้าวไทยในจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวหอมมะลิไปจีนเริ่มสะดุดทั้งปริมาณและมูลค่า จากเดือนตุลาคม 2557 ที่ส่งออก 2,550 ตัน มูลค่า 46.27 ล้านดอลลาร์ พอถึงเดือนธันวาคม 2557 มีการส่งออกไปเพียง 161 ตัน มูลค่า 42.21 ล้านดอลลาร์ หรือ -15.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตัวเลขที่ออกมาข้างต้นได้สร้างความกังวลให้กับผู้ส่งออกไทย เกรงจะสูญเสียตลาดข้าวหอมมะลิให้กับประเทศคู่แข่ง

นายสมบัติ เฉลิมวุฒิรัตน์ ประธาน บริษัท เอเชียโกลด์เด็นไรซ์ จำกัด (AGR) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกกลัวว่าประเทศไทยจะเสียตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิในจีนเฉลี่ยปีละ 150,000 ตัน ให้กับ "ข้าวพกามะลิ (Phka Malis)" หรือ "ข้าวดอกมะลิ" จากประเทศกัมพูชา ซึ่งมีรสชาติและความหอมใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทยมาก

เนื่องจากโควตานำเข้าข้าวที่ "คอฟโก" ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจดูแลการนำเข้าข้าวของจีน จัดสรรโควตาซื้อข้าวหอมมะลิไทย ประจำปี 2557 หมดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ขณะที่การจัดสรรโควตานำเข้าข้าวปี 2558

ล่าช้า ประกอบกับเดือนกุมภาพันธ์จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ผู้นำเข้าจีนจึงหันไปซื้อข้าวผกามาละจากกัมพูชาแทน เนื่องจากมีโควตานำเข้าเหลืออยู่

"ตามปกติจีนจะปิดโควตานำเข้าข้าวตอนสิ้นปีคือช่วงเดือนธันวาคม แต่ปีนี้โควตา นำเข้าข้าวปี 2558 ออกล่าช้ามาก เพิ่งเริ่มแจกโควตาเกือบสิ้นเดือนมกราคม 2558 ดังนั้นการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยจะเริ่มต้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เท่ากับข้าวไทยจะส่งเข้าไปขายในจีนได้จะต้องใช้วิธีรัฐต่อรัฐ หรือ G to G เท่านั้น ซึ่งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนมีสัญญากันอยู่ 1 ล้านตัน แต่เป็น G to G ข้าวขาว ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ ตอนนี้เพิ่งส่งออกไปได้เพียง 200,000 ตัน พอจะเริ่มส่งออกลอตที่ 3 อีก 100,000 ตัน ก็มาสะดุดปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวกันอีก" นายสมบัติกล่าว

ดังนั้น ผู้นำเข้าข้าวจีนจึงต้องหันไปนำเข้าข้าวแบบ G to G จากกัมพูชา ซึ่งยังเหลือปริมาณที่ต้องส่งมอบตามโควตาปี 2557 อีกประมาณ 200,000-300,000 ตัน

"ผมกลัวว่าตอนนี้แบรนด์เอกชนไม่มีข้าวไทยไปขายในจีนเลย พื้นที่ตลาดข้าวหอมมะลิไทยก็จะหายไปเช่นเดียวกับที่เราเสียตลาดข้าวหอมมะลิในสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดข้าวหอมมะลิอันดับ 2 และ 3 ให้กับเวียดนามไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการหารือกับคอฟโก เพื่อรักษาตลาดข้าวหอมมะลิไว้" นายสมบัติกล่าว

สำหรับการส่งออกข้าวผกามาละของกัมพูชามีรายงานข่าวเข้ามาว่า เริ่มมีการส่งออกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ข้าวผกามาละขณะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลกในปี 2555 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2556 โดยข้าวผกามาละสามารถเอาชนะข้าวหอมพม่า แชมป์ประจำปี 2554 ลงได้ โดยระบบการส่งออกข้าวของกัมพูชาไปจีน แม้จะทำสัญญาแบบ G to G เช่นเดียวกันไทย แต่ยังมีข้อจำกัด โดยคอฟโกจะเป็น ผู้คัดเลือกผู้ส่งออกกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ส่งออกภายใต้สัญญา G to G ได้เพียง 8 รายเท่านั้น

ที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิไทยส่งออกไปจีนอยู่ระหว่าง 900-1,000 เหรียญ/ตัน ขณะที่ข้าวผกามาละขายอยู่ระหว่าง 700-800 เหรียญ/ตัน ส่วนราคาข้าวขาวในขณะนี้ ข้าวเวียดนามขายอยู่ที่ 360 เหรียญ/ตัน ใกล้เคียงกับข้าวปากีสถาน ส่วนข้าวขาวของไทยอยู่ที่ตันละ 390-400 เหรียญ/ตัน

ล่าสุดประเทศฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวแบบ G to G เป็นข้าวขาว 25% และข้าวขาว 15% รวม 500,000 ตัน ในวงการค้าข้าวคาดว่า ไทยและเวียดนามจะเป็นผู้ชนะการประมูล ประเทศละ 250,000 ตัน โดยในปีนี้นีฟิลิปปินส์จะมีความต้องการข้าวปริมาณ 1.5-1.8 ล้านตัน ส่วนประเทศตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน อิรัก และตลาดแอฟริกาที่มีความต้องการข้าวจำนวนมาก รัฐบาลไทยควรเร่งขับเคลื่อนเพื่อ ผลักดันการส่งออกโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานการยื่นซองประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลแบบยกคลัง ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 999,763.61 ตัน จาก 168 คลังทั่วประเทศ มูลค่ารวม 11,680 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา รวม 100 ราย ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

"การประมูลข้าวครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ TOR กำหนดให้มีการเปิดเผย 'ราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู)' สำหรับข้าวในแต่ละคลังที่ไม้บังคับให้ต้องส่งออก ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าร่วมประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลได้ จึงมีการแข่งขันได้ราคาดี เช่น ข้าวหอมมะลิได้ราคาสูงถึง 28-30 บาท/กก. หากคิดเป็นราคาส่งออกอยู่ในระดับ 1,000 เหรียญ/ตัน ส่วนข้าวขาวก็อยู่ในระดับสูงตั้งแต่ 10.5-11.50 บาท/กก. คิดเป็นราคาส่งออกตันละ 380-390 เหรียญ หากรัฐบาลพิจารณาขายน่าจะประมูลออกไปได้ประมาณ 300,000-400,000 ตัน ซึ่งระดับราคานี้จะช่วยพยุงไม่ให้ราคาข้าวใหม่ในตลาดลดต่ำลงไปอีก แต่หากมีการประมูลต่อเนื่องตลาดอาจไม่สามารถดูดซับซื้อข้าวรัฐบาลได้อย่างนี้ เชื่อว่าครั้งต่อ ๆ ไปการซื้ออาจจะแผ่วลงได้" แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า 1)การประมูลข้าวครั้งนี้ทาง บริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตขายข้าวรัฐต่อรัฐในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เข้ายื่นซองประมูลด้วย แต่คณะทำงานใด "ตัดสิทธิ์" บริษัทสยามอินดิโก้ไปในที่สุด

2)ในจำนวนผู้ยื่นซองประมูลปรากฏชื่อ บริษัท เอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แต่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทนี้มีเลขที่ตั้ง 48/7-8 (ชั้น 1, 4, 5) ซอยรัชดาภิเษก 20 (รุ่งเรือง) ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ อะกรี เทรดิง จำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยาม อินดิค้ำ ทั้งในเรื่องของสถานที่ตั้งและตัวบุคคล

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ปรากฏชื่อของนางสุดา คุณจักร ถือหุ้นสัดส่วน 96.5333% กับนายสมยศ คุณจักร ถือหุ้นสัดส่วน 3.3333% เป็นหุ้นใหญ่ โดยนายสมยศ ยังปรากฏชื่อเป็นบุคคล 1 ใน 89 ราย ที่ถูก ป.ป.ช.ขยายการไต่สวนกรณีทุจริตข้าว G to G แต่ไม่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลในที่สุด ซึ่งตรงนี้ต้องรอดูว่า คณะทำงานระบายข้าวจะพิจารณาอย่างไร

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ม.ค. 2558 มีจำนวน 220,388 ตัน มูลค่า 98.885 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 28.3% และมูลค่าลดลง 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 307,255 ตัน มูลค่า 127.554 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามยังคงปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้นหลังจากที่ผลผลิตในฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 355-360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ลดตัวลงจาก 360-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2013 ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 320-325 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 340-350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

จากการที่ราคาข้าวของเวียดนามมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนี้ ทำให้ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้เริ่มสอบถามเข้ามามากขึ้น แต่บางส่วนยังลังเลเพราะราคายังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยในขณะนี้ที่ท่าเรือ Saigon Port กำลังมีการส่งมอบข้าวขาว 5% จำนวนประมาณ 40,000 ตัน ไปยังปลายทางในแอฟริกา และคาดว่าหลังจากผ่านช่วงเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet or Lunar New Year festival) ของเวียดนาม จะมีการส่งมอบอีกประมาณ 20,000 ตัน

สมาคมอาหารฯ ระบุว่าเวียดนามได้บรรลุข้อตกลงขายข้าวขาว 5% จำนวน 240,000 ในแก้มมาเลเซีย ในราคาประมาณ 385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ย. ศกนี้ ทั้งนี้ในปี 2014 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียประมาณ 470,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับปี 2013

สำหรับผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (winter-spring crop) คาดว่าจะมีประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือกหรือประมาณ 3.125 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปต่างประเทศ

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกข้าวท้องถิ่นไม่ได้ทำข้อตกลงส่งออกข้าวไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาข้าวในท้องถิ่นยังสูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดโลก แต่ถูกเก็บเกี่ยวช่วงฤดูหนาวจนถึงไปไม่ผลิ (The winter-spring crop) ที่กำลังจะมาถึงจะช่วยให้ผู้ค้าเพิ่มปริมาณการซื้อข้าวได้ เพราะราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่ออุปทานเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามลดลง ในตลาดสำคัญ โดยข้าวที่ส่งออกไปจีนคาดว่าจะมีปริมาณลดลง เพราะนโยบายของรัฐบาลจีนในการควบคุมการค้าผ่านด่านชายแดน ขณะที่การส่งออกข้าวไปยังตลาดในแอฟริกาจะลดลงประมาณ 60% โดยสาเหตุหลัก มาจากบรรดาชาติผู้นำเข้าในแอฟริกาหันไปซื้อข้าวราคาถูก และคุณภาพต่ำจากไทย และอินเดีย ซึ่งบริษัทของเวียดนาม ไม่สามารถแข่งขันได้

ส่วนตลาดส่งออกสำคัญอื่นๆ ของเวียดนาม ทั้งฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย คาดว่าจะนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ที่ 1.7 ล้านตัน 1.1 ล้านตัน และ 1.3 ล้านตัน ตามลำดับ ในปี 2558

มีรายงานว่า บริษัท Vinafood 2 (Southern Food Corporation) ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการซื้อข้าวเพื่อส่งออกของตนเอง โดยจะใช้วิธีรับซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกร และนำมาสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อส่งออก ทดแทนวิธีเดิมที่จะรับซื้อข้าวสารจากผู้ค้าข้าวและโรงสี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการของบริษัท Vinafood 2 ได้ระบุว่า แผนการปรับเปลี่ยนระบบการซื้อข้าวในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการค้าข้าวเปลือกในขนาดใหญ่ขึ้นและเพื่อช่วยยกระดับราคาข้าวเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีสต็อกข้าวเพียงพอสำหรับส่งออกอย่างแน่นอน

บริษัท Vinafood 2 ได้เริ่มดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโดยการแสวงหาความร่วมมือจาก ผู้ค้ารายย่อย และพ่อค้าข้าวในประเทศ เช่นเดียวกับการร่วมมือธนาคารพาณิชย์โดยได้มีการลงนามกับ 4 ธนาคาร ประกอบด้วย MHB, LienViet Post Bank, VietBank และ HD Bank เพื่อจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ค้ารายย่อย สหกรณ์ และพ่อค้าข้าว สำหรับการรับซื้อข้าวเปลือกในนามของบริษัท Vinafood 2

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อข้าวในครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัท Vinafood 2 หลังจากที่บริษัทสูญเสียอำนาจผูกขาดในตลาดให้แก่บริษัทส่งออกรายอื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้เตือนบริษัท Vinafood 2 ว่าบริษัทควรมุ่งเน้นในการพัฒนาห่วงโซ่ในธุรกิจข้าวที่บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการในทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวและการส่งออกสินค้าข้าว

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ม.ค. 2558 ที่ผ่านมากัมพูชาส่งออกข้าว 35,921 ตัน เพิ่มขึ้น 66.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,536 ตัน ในเดือน ม.ค. ปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 29.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,136 ตัน ในเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในเดือน ม.ค. 2558 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 15,160 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 6,141 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 59.3% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 13,312 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 37.1% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 1,308 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 3.6% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค. 2558 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 8,974 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 7,307 ตัน เนเธอร์แลนด์ 4,703 ตัน มาเลเซีย 4,002 ตัน โปแลนด์จำนวน 2,608 ตัน และสหราชอาณาจักร 1,991 ตัน เป็นต้น

ในปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 387,061 ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 378,856 ตัน ในปี 2556 สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในปี 2557 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 145,923 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 64,671 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 54.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 157,417 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 40.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 19,050 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 4.9% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในปี 2557 ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศสจำนวน 70,077 ตัน ประเทศโปแลนด์จำนวน 55,938 ตัน เนเธอร์แลนด์ 32,024 ตัน เบลเยียม 18,515 ตัน เป็นต้น สำหรับประเทศในเอเชียที่นำเข้าข้าวจากกัมพูชานั้น อาทิเช่น มาเลเซีย 48,120 ตัน และจีน 48,980 ตัน เป็นต้น

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558 มีจำนวนประมาณ 2.66 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 78 วัน) ลดลง 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.03 ล้านตันในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.13 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 520,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 93% เมื่อเทียบกับจำนวน 270,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 19.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96.5%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 6%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 810,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 30.5%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 24 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.27 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 49.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 39 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 15% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ในปีที่ผ่านมา NFA นำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มีการซื้อในปีนี้ประมาณ 1.5 ล้านตัน และอีก 300,000 ตัน เป็นข้าวที่ซื้อเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว และในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา NFA ได้อนุญาตให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวในโควตาจำนวน 187,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

นาย Bayu Krisnamurthi นักวิชาการสถาบันการเกษตรเมืองบอกอร์ (IPB) กล่าวว่า ข้าวในคลังของประเทศจะเพียงพอต่อความต้องการในปี 2558 โดยในปัจจุบัน ข้าวในคลังสินค้าของ Bulog มีจำนวน 1.789 ล้านตัน รวมกับข้าวสำรองของรัฐบาลที่ 251,000 ตัน จะเพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ Bulog เห็นว่ารัฐบาลจะบรรลุเป้าหมายโครงการข้าวพึ่งพาตนเองในปี 2560 นั้น รัฐบาลจะต้องดำเนินการเพิ่มการผลิตข้าวโดยเฉลี่ย 2.02% ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายและมีความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเครื่องมือการเกษตร เพื่อให้ผลผลิตตามที่คาดการณ์ไว้

ที่มา [สคร. จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย](#)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมุลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 12 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 10 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ล็อตรวมจำนวน 24,000 ตัน (กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ก.ค.-10 ส.ค. และ 1-31 ส.ค. ศกนี้) และข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศใดก็ได้ (Global quota) จำนวน 12,000 (กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-20 ก.ย. ศกนี้) และข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global quota) จำนวน 14,000 ตัน (กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.-20 ก.ค. ศกนี้)

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้เปิดประมุลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2014 (เม.ย.-มิ.ค.) จำนวนประมาณ 30,000 ตัน โดยแบ่งเป็น ข้าวกล้องหรือข้าวขาวรวม

ประมาณ 27,000 ตัน และปลายข้าวจำนวนประมาณ 3,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ส.ค. นี้ โดยจะเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 17 ก.พ. นี้

ส่วนการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 6 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ตกลงซื้อข้าวกล้องเต็มเมล็ด (whole grain/brown rice) จากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ปากีสถาน ไทย และเวียดนาม รวมประมาณ 895 ตัน โดยซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากสหรัฐฯจำนวน 36 ตัน ในราคา 1,725 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 2,065 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯจำนวน 40 ตัน ในราคา 1,173 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,530 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเหนียวเมล็ดสั้นจากสหรัฐฯจำนวน 564 ตัน ในราคา 1,450 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,566 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากออสเตรเลียจำนวน 129 ตัน ในราคา 1,360 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,700 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดยาวจากปากีสถานจำนวน 36 ตัน ในราคา 2,167 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 2,516 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 90 ตัน ในราคา 1,045 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,385 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปลายข้าวจากไทยประมาณ 500 ตัน ในราคา 518 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 816 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

มีรายงานว่า รัฐบาลอินเดียได้พิจารณาที่จะจำหน่ายข้าวออกสู่ตลาดภายในประเทศ (the Open Market Sale Scheme; OMSS) ประมาณ 2-3 ล้านตัน ซึ่งข้าวจำนวนนี้เป็นข้าวในสต็อกส่วนเกินที่จะขายให้แก่ผู้ซื้อรายใหญ่และเทรดเดอร์โดยผ่านระบบ e-auction

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) ระบุว่าข้าวจำนวนนี้คาดว่าจะถูกขายไปในราคาประมาณ 376 เหรียญสหรัฐต่อตัน ให้แก่ภาคเอกชน โดยราคานี้ได้รวมราคาอุดหนุนขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) และค่าระวางแล้ว (the freight cost to destinations from the FCI warehouses) แหล่งข่าวระบุว่า ปริมาณขั้นต่ำและสูงสุดของการประมูลอยู่ระหว่าง 50-3,500 ตัน โดยการประมูลในครั้งนี้ รัฐบาลของแคว้นต่างๆสามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลได้

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอินเดียได้พิจารณาขายข้าวส่วนเกินจากสต็อกรัฐบาลโดยผ่านระบบตลาดเปิด (OMSS) หลังจากที่เคยขายข้าวสารผ่านระบบนี้เมื่อปี 2009/10

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) ได้ประเมินว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มี.ค. คาดว่าจะมีประมาณ 15.5 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลได้ปรับใหม่ไว้ที่ 13.5 ล้านตัน จึงทำให้มีสต็อกส่วนเกินที่ขายได้ประมาณ 2-3 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ก.พ. 2558 มีจำนวน 24.88 ล้านตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 31.27 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 22.79 ล้านตัน ในเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the required buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 80% (รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 13.8 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียชุดใหม่ได้ปรับระดับของสต็อกธัญพืชขั้นต่ำ (the buffer norms) สำหรับข้าวและข้าวสารเป็นอัตราใหม่ โดยสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ม.ค. ได้ปรับเป็น 13.5 ล้านตัน

ทางด้านสต็อกพืชอาหาร (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวน 47.215 ล้านตัน ลดลง 15% จากจำนวน 55.54 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 48.158 ล้านตัน ในเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสารมีจำนวน 25.014 ล้านตัน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

มอริเชียส

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานด้านจัดซื้อของประเทศมอริเชียสได้ประกาศประมูลซื้อข้าวสาร เมล็ดยาว (long-grain white rice) จำนวน 6,000 ตัน จากประเทศใดก็ได้ โดยเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 18 ก.พ. ศกนี้ มีกำหนดส่งมอบระหว่าง 31 มี.ค.-31 ก.ค. ศกนี้ ก่อนหน้านี้อมอริเชียสเคยประกาศประมูลซื้อข้าวจำนวน 6,000 ตัน เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตรอาร์เจนติน่า (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 499,007 ตัน ลดลง 1.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 492,807 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในเดือน พ.ย. มีการส่งออกจำนวน 40,067 ตัน เพิ่มขึ้น 245% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน พ.ย. ประกอบด้วย ประเทศคิวบาจำนวน 28,728 ตัน ชิลีจำนวน 4,043 ตัน บราซิลจำนวน 3,852 ตัน โบลิเวียจำนวน 3,444 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2013 ที่ผ่านมา อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 535,722 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,938 ตัน ในปี 2012

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าอาร์เจนติน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2015 คาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 580,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในปี 2014 คาดว่าจะมีปริมาณลดลง โดย USDA คาดว่าในปี 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) นั้นผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 1.0 ล้านตันข้าวสาร และมีการบริโภคประมาณ 440,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

